

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc (gọi tắt là Cấp cao kỷ niệm) và thăm làm việc Hàn Quốc từ ngày 10-12/12/2014.

Thúc đẩy quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc (1989 – 2014) sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 11-12/12/2014. Hội nghị có chủ đề “Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc”, dự kiến tập trung kiểm điểm, định hướng Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời thảo luận về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao về Kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc: Tầm nhìn tương lai của Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc (gọi tắt là Tuyên bố chung về Tầm nhìn của quan hệ ASEAN-Hàn Quốc).

Sau khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1989, hợp tác ASEAN – Hàn Quốc không ngừng phát triển; hai bên trở thành Đối tác toàn diện năm 2004, Đối tác chiến lược năm 2010. ASEAN và Hàn Quốc đang tích cực triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2015 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch hành động 2016-2020. Hai bên chia sẻ quan tâm về duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Hàn Quốc ủng hộ lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Hiện nay, ASEAN và Hàn Quốc đang thảo luận dự thảo Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ, trong đó định hướng và tạo khuôn khổ cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực về: chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội... trong tương lai.

Về chính trị-an ninh, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong các tiến trình, khuôn khổ khu vực do ASEAN dẫn dắt; hợp tác trong các lĩnh vực quản trị tốt, dân chủ và pháp quyền; ngăn ngừa và giải quyết xung đột và quản lý xung đột; hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, qua đó đảm bảo hòa bình, ổn định, và thịnh vượng chung của khu vực.

Về kinh tế, ASEAN và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư hai chiều, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa hai bên, tối đa hóa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc; sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2015; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chia sẻ thông tin trong tạo việc làm cho thanh niên; thu hẹp khoảng cách phát triển; nâng cao thu nhập nông thôn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển; hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN và Kế hoạch Hành động Mê Công – Hàn Quốc (2014-2017)...

Về văn hóa-xã hội, hai bên sẽ tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân giữa ASEAN và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ; thông tin và truyền thông; an ninh mạng; an ninh năng lượng; y tế, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường; quản lý rừng và nguồn nước; tăng cường hợp tác trong quản lý thiên tai; cũng như hợp tác để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 và xa hơn.

Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc với phương châm “tích cực, chủ động và trách nhiệm”, góp phần thúc đẩy quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Sau 22 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và đặc biệt sau 5 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Về chính trị, hai nước duy trì các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao hàng năm. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước được tiến hành thường xuyên trong những năm gần đây, có thể kể tới như: Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và dự Lễ nhậm chức của Tổng thống Park Geun-hye (2/2013); Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hi thăm Việt Nam vào tháng 1/ 2013; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Hàn Quốc (7/2013); Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam (9/2013); Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc (19-23/1/2014).

Về kinh tế, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sau khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược”, hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Tính lũy kế đến tháng 6/2014, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất về số lượng dự án (3.687 dự án) và thứ hai về vốn đăng ký (31,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2008).

Hàn Quốc là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2007. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 70 tỷ USD vào năm 2020 và đang tích cực chuẩn bị để có thể sớm ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt-Hàn. Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc chủ yếu là: máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, máy móc...; xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như: hàng dệt may, dầu thô, thủy sản...

Hàn Quốc là đối tác cung cấp ODA song phương lớn thứ hai của Việt Nam (sau Nhật Bản) với cam kết trị giá 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012-2015. Năm 2011, Hàn Quốc tuyên bố coi Việt Nam là nước trọng tâm và hình mẫu cung cấp ODA, là 1 trong 26 nước thuộc “đối tác chiến lược hợp tác ODA” với ba trọng tâm là: tăng trưởng xanh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Là nước có lượng khách du lịch vào Việt Nam lớn thứ hai, trong năm 2013 đã có tới 750.000 lượt khách Hàn Quốc tới Việt Nam, tăng gấp đôi so với thời điểm năm 2007. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ hai của Việt Nam.

Về văn hóa – giáo dục, hai nước đã ký Hiệp định văn hóa, Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch cùng nhiều thỏa thuận hợp tác giáo dục, giao lưu thanh niên... Năm 2006, Hàn Quốc đã thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chọn Hàn Quốc làm đối tác chiến lược thông tin giáo dục-đào tạo; hiện có trên 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước bạn, đa phần là học đại học và cao học. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra sôi động với gần 100 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần kết nối các thành phố lớn của hai nước.

Nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân, ở cả Việt Nam và Hàn Quốc đã thành lập Hội hữu nghị Việt-Hàn và Hội hữu nghị Hàn-Việt. Hai hội này đã và đang là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, giao lưu tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên. Hợp tác nhiều mặt phát triển mạnh, về kinh tế, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai, nhà đầu tư FDI và đối tác cung cấp ODA lớn thứ hai của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời tăng cường sự tin cậy và quan hệ tốt đẹp giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

(Theo Tin Tức 8/12/2014)